

## Market Alert

## อัปเดตความขัดแย้งระหว่าง อิสราเอล – ปาเลสไตน์ (ณ 10 ต.ค. 66)

- 7 ต.ค. 2023 ฮามาส ได้ยิงจรวดถล่มพื้นที่อิสราเอลตอนใต้ ส่งผลให้ชาวอิสราเอลเสียชีวิตไปกว่า 900 คน ในขณะที่ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปกว่า 600 ราย
- ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวสูงขึ้น 4.2% ในขณะที่ตลาดหุ้นไม่ได้ตกใจกับสถานการณ์ดังกล่าวมากนัก
- แนะนำให้ลูกค้าลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงตามพอร์ตแนะนำของบริษัท เพื่อลดความผันผวน

**สถานการณ์ตลาดล่าสุด :** เมื่อวันที่ 7 ต.ค. กลุ่มฮามาสจากปาเลสไตน์โจมตีอิสราเอลที่ยังไม่ทันตั้งตัว ทั้งการยิงจรวดหลายพันลูกเข้าใส่อิสราเอล และส่งกองกำลังติดอาวุธเข้าไปปฏิบัติการในอิสราเอล ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้อิสราเอลตอบโต้ด้วยการส่งกองกำลังทั้งทางอากาศและทางบกเข้าสู่ปาเลสไตน์ ซึ่งสำนักข่าว Bloomberg รายงานในช่วงเช้าของวันที่ 10 ต.ค. ว่าความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลให้ชาวอิสราเอลเสียชีวิตไปกว่า 900 คน ในขณะที่ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปกว่า 600 ราย

สิ่งที่น่ากังวลคือ หากเหตุการณ์บานปลายออกไป จะทำให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบ เช่นหากอิสราเอลไปโจมตีอิหร่าน ที่ถือเป็นพันธมิตรกับกลุ่มฮามาส หรือการที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน เริ่มยกระดับการโจมตีอิสราเอลให้รุนแรงขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ ต้องติดตามว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการสานสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบีย กับอิสราเอลที่กำลังดำเนินอยู่หรือไม่ เนื่องจากการยกระดับความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจนำไปสู่ความมั่นคงในพื้นที่ตะวันออกกลางมากขึ้น

ทั้งนี้ ในช่วงเช้าของวันที่ 10 ต.ค. สำนักข่าว Reuters อ้างคำพูดของผู้นำระดับสูงของฮามาส ว่าทางกลุ่มพร้อมเจรจาหยุดยิงกับอิสราเอล เนื่องจากกลุ่มฮามาสได้บรรลุเป้าหมายในครั้งแล้ว

**ผลกระทบต่อตลาดการเงินและการลงทุน :** ในช่วงที่ตลาดเปิดในวันที่ 9 ต.ค. ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวสูงขึ้น 4.2% เนื่องจากหากเหตุการณ์บานปลายออกไป ก็อาจส่งผลให้ผู้ส่งออกน้ำมันรายสำคัญอย่างอิหร่าน ลดกำลังการผลิตลง หรือทำการปิดกั้นการช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางส่งออกก๊าซและน้ำมันทางเรือที่สำคัญของภูมิภาคนี้

อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไม่ได้ตกใจกับสถานการณ์ดังกล่าวมากนัก โดยวันที่ 9 ต.ค. S&P 500 ปิดบวกที่ +0.63% โดยตลาดไปให้ความสนใจกับสถานการณ์ดอกเบี้ยที่ปรับตัวลงมากกว่า

หากความขัดแย้งครั้งนี้ไม่ได้นำไปสู่การสู้รบที่ขยายวงกว้างออกไประหว่างอิสราเอล กับชาติอาหรับอื่นๆ หรือกับอิหร่าน ก็เชื่อว่าจะเป็นปัจจัยชั่วคราวที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อทิศทางการลงทุนมากนัก แต่ขณะนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน และยังไม่มีการตั้งโต๊ะเจรจาย่างเป็นทางการ เราจึงต้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

**คำแนะนำ :** สำหรับสถานการณ์ที่ตอกเบี่ยยังอยู่ในระดับสูง และมีความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในหลายแห่งทั่วโลกนั้น ลูกค้าเมืองไทยยูนิติลิตี้สามารถเลือกใช้บริการ MTL Portfolio Management Service ที่มีการจัดสัดส่วน ในการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า และมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์เพื่อรองรับกับความเสี่ยงในทุกๆ สถานการณ์ โดยท่านสามารถติดต่อตัวแทนการขายเพื่อขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการดังกล่าว